



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๐๙๗, ๕๐๓๘๐

ที่ มท ๐๒๐๒.๓/ว ๕๙๐๙

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)/สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ทราบและหากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งฯ ให้จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผลงานเกี่ยวกับความสามารถในการพัฒนานโยบาย วางแผน หรือแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนและมีผลเป็นรูปธรรม จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกเอกสารดังกล่าว ซึ่งมีการลงนามรับรองของผู้เสนอวิสัยทัศน์ฯ และผู้บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบไฟล์ PDF ลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ให้จัดส่งสำเนาหนังสือแสดงผลการประเมินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยแนบมาพร้อมเอกสารข้อเสนอวิสัยทัศน์ฯ และผลงานฯ ในหน้าสุดท้าย แต่หากยังไม่เคยผ่านการประเมินให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อจะได้แจ้งรับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ที่สำนักงาน ก.พ. ต่อไป

๒. จัดส่งรายชื่อข้าราชการ เอกสาร และแผ่นซีดี ตามข้อ ๑. ให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากส่งรายชื่อข้าราชการ เอกสาร หรือแผ่นซีดีไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดเวลา จะถือว่าข้าราชการไม่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

พร้อมนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอส่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งฯ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ และผลงานฯ มาเพื่อประกอบการดำเนินการของหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.personnel.moi.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย